



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 560 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2566

ช่วงวันที่ 10-14 เมษายน 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 52.6 เป็น 53.8 โดยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 37 เดือน, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ 50.5 ปรับตัวดีขึ้นในรอบ 49 เดือน
- ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 66 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ 1.405 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 25,404.1 ล้านบาท โดยที่ปริมาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.2%YTD และ 38.2%YTD ตามลำดับ
- เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66 ประเทศฟิลิปปินส์ได้ยื่นสัตยาบันสารรับปฏิบัติตามความตกลง RCEP ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 66

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 52.6 เป็น 53.8 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 37 เดือนนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 เป็นต้นมา** เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าการส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นภายหลังจากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนทั้งการท่องเที่ยวของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงทำให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายเรื่องค่าครองชีพลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวขึ้นทุกรายการอย่างมีนัยสำคัญ, **ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ 50.5 ปรับตัวดีขึ้นในรอบ 49 เดือน** ซึ่งภาคธุรกิจมองว่ากำลังซื้อเริ่มที่จะกลับมาแล้วและเศรษฐกิจแต่ยังไม่โดดเด่น โดยขอให้รัฐบาลดูแลเรื่องพลังงานทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พร้อมควบคุมและรักษาระดับของราคาสินค้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการให้อยู่ในระดับต่ำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดสภาพคล่อง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในเดือน ก.พ. 66 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ 599,696 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,127 ล้านบาท โดยปริมาณ และมูลค่าลดลง 25.6% และ 22.1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะปริมาณการส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งลดลงมากและผู้นำเข้าบางส่วนชะลอซื้อเพื่อรออุปสงค์ข้าวนาปรังที่จะเริ่มออกช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 66 ในขณะที่ **ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 66 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ 1.405 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 25,404.1 ล้านบาท โดยปริมาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.2% และ 38.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.095 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 18,376.8 ล้านบาท**

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า **เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66 ประเทศฟิลิปปินส์ได้ยื่นสัตยาบันสารรับปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน** ซึ่งถือเป็นสมาชิกประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันต่อความตกลง RCEP และความตกลง RCEP จะมีผลบังคับใช้กับประเทศฟิลิปปินส์อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 66

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 66 โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์จากโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุม FOMC เดือน พ.ค. 66 หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังมีสัญญาณดีต่อเนื่อง นอกจากนี้การอ่อนค่าลงของเงินเยนและเงินหยวนก็กดดันทิศทางสกุลเงินเอเชียในภาพรวมด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เงินบาทได้ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ตามราคาทองคำในตลาดโลก ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันจากการขายเพื่อปรับโพลิชันก่อนการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.0%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 2.7%YoY
- **ประเทศจีน:** ยอดขายรถยนต์ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 9.7%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.7%YoY
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. ลดลง 2.3%YoY
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า **ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบรายปี** ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.1% และชะลอตัวจากระดับ 6.0% ในเดือน ก.พ., **ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 2.7% เมื่อเทียบรายปี** ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 4.9% ในเดือน ก.พ. โดยดัชนี PPI เดือน มี.ค. ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3%

ประเทศจีน: สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยว่า **ยอดขายรถยนต์ของจีนในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า** สุ่ระดับ 2.45 ล้านคัน, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า **ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจีนในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี** ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ก.พ. ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เห็นโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1%

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า **ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. ลดลง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี** แต่ที่ระดับ 2.2 ล้านล้านเยน (1.66 หมื่นล้านดอลลาร์) เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าส่งผลให้ราคานำเข้าสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ระดับ 82.52 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้การที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 เนื่องจากนักลงทุนคลายวิตกเรื่องวิกฤตภาคธนาคารที่เกิดขึ้นในเดือน มี.ค. และการที่โอเปกพลัสสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด ด้วยการประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ผ่านมา กอปรกับรายงานประจำเดือนของ IEA ที่ระบุว่า อุปสงค์น้ำมันโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 66 สุ่ระดับ 101.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยส่วนใหญ่ได้แรงหนุนจากการบริโภคของจีนที่แข็งแกร่งขึ้น หลังจากรัฐบาลจีนยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 เมษายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน เม.ย., ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน มี.ค., ดัชนีการผลิตเดือน เม.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน มี.ค. , ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/66, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., อัตราว่างงานเดือน มี.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน มี.ค., ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค.